



ประกาศวาระสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แลลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ของความเป็นข้าราชการ และซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๐) กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน นั้น

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศวาระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะมุ่งมั่นส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และการทุจริตเชิงนโยบาย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ/แผนงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การยึดผลประโยชน์โครงการระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล พร้อมปรับปรุงวิถีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน รวมทั้งขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการสร้างระบบราชการให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาทุจริตทั้งปวง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Amal Abhaya

(นายธารทิพย์ มีลักษณะ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา